

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน					
๑)	ทบทวนแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจผ่านการจัดทำ Vision Meeting	๒	๑. สคร. มีการรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และรวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) รายสาขา โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น Key Drivers ที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจที่ควรระบุในแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ๒. สคร. ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจรายแห่งกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา นโยบายภาครัฐ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-
๒)	การจัดทำฐานข้อมูลในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔๑ แห่ง	๑	สคร. ได้เสนอ Key Drivers ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง ทั้งนี้ Key Drivers ของรัฐวิสาหกิจที่เหลืออีก ๑๙ แห่ง จะจัดทำในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒	-	-
๓)	การติดตามเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และจัดทำ DASHBOARD เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน	๕	เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) รวมจำนวน ๙๓,๓๕๔ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน ๑๖,๙๖๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒ และคิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (๑๖๘,๐๐๐) ล้านบาท	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
๔)	โครงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ)	๕	คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พิจารณางานเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑,๗๗๕.๖๕๓ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๓,๒๓๘.๖๘๒ ล้านบาท ตามลำดับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ) ได้พิจารณาางานงวดที่ ๑ รายงานการวิเคราะห์คำขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะ และมีมติเห็นชอบผลงานงวดที่ ๑ และเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑	-	-
๕)	ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔	๒	ที่ปรึกษาโครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจได้เสนอหลักการปรับปรุงการแก้ไขระเบียบเงินอุดหนุนบริการสาธารณะแก่ ผอ. สคร. และรอง ผอ.สคร. แล้ว และจัดส่งรายงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ) ต่อไป	-	-
๖)	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีสากล ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ	๑	สคร. ได้มีการจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு โซยเยส ที่ปรึกษา จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำ IFRS ฉบับ ๙ มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ และเสนอแนะแนวทาง/มาตรการ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม และ สคร. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ที่ปรึกษาได้นำส่งงานงวดที่ ๑ รายงานสรุปเกี่ยวกับ IFRS ฉบับที่ ๙ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบันกับ IFRS ฉบับที่ ๙ และผลกระทบที่มีกับรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจำแนกรัฐวิสาหกิจตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
๗)	ติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และ Dashboard งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	๕	๑. การติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ มีรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ๔๕ แห่ง สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เท่ากับ ๗๐,๔๔๖ ล้านบาท ๒. การจัดทำระบบการแสดงผลข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (DASHBOARD) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำระบบ Dashboard และฐานข้อมูล	-	-
๘)	แผนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ระยะปานกลาง ๕ ปี	๑	สคร. อยู่ระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี (แผนฯ) และรวบรวมข้อมูลจากแผนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากแผนฯ เป็นแผนระดับที่ ๓ และจำเป็นต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) ซึ่งเดิมคาดว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในต้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผนแม่บท เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้การจัดทำแผนฯ ได้รับผลกระทบและดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	เนื่องจากแผนฯ เป็นแผนระดับที่ ๓ และจำเป็นต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) ซึ่งเดิมคาดว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในต้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผนแม่บทเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้การจัดทำแผนฯ ได้รับผลกระทบและดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องพิจารณาค่าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของรัฐบาลใหม่ประกอบการจัดทำแผนฯ ด้วย	อาจนำร่างแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภาพรวมมาพิจารณาเพื่อใช้ในการจัดทำร่างแผนฯ เบื้องต้น รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง พร้อมกับพิจารณาถึงความเสี่ยงและปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนฯ ด้วย
๙)	การปรับปรุงระเบียบและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ)	๕	สคร. ได้เสนอหนังสือต่อปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องขอเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันรองปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามเห็นชอบ	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
			เพื่อเสนอปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาต่อไป		
๑๐)	โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๓	สคร. ได้ดำเนินการรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ	-	-
๑๑)	ปรับปรุงระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	๔	สคร. มีการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงกรอบหลักการและแนวทางของระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ให้แก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๔ แห่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหลักการและแนวทางของระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ก่อนเริ่มใช้ระบบประเมินผลดังกล่าว ในปี ๒๕๖๓ ให้กับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจำนวน ๕๔ แห่ง ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง Infinity ชั้น G โรงแรมพลูแมน ดิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ มีการจัดสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ก่อนเริ่มใช้ระบบประเมินผลดังกล่าว ในปี ๒๕๖๓ ให้กับรัฐวิสาหกิจจำนวน ๕๔ แห่ง ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ กรุงเทพมหานคร และวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร	รัฐวิสาหกิจอยากให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่อีกหลายครั้ง	วางแผนการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มเติม
๑๒)	โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ	๓	อยู่ระหว่างเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ					
๑)	ทบทวนนโยบายในการถือครองหลักทรัพย์ของรัฐและการบริหารหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการกำหนดนโยบายในการถือครองหลักทรัพย์ของรัฐและส่งผ่านนโยบายไปยังบริษัท)	๓	สคร. ดำเนินการรวบรวมและศึกษาข้อมูลตรวจสอบสถานะของหลักทรัพย์รวมทั้งจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการถือครองและหมดความจำเป็นในการถือครองเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ความยากในการสืบค้นข้อมูล	-
๒)	การดำเนินการลงทุนในโครงการตามนโยบายภาครัฐ	๕	สคร. อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างแนวทางการลงทุนในโครงการตามนโยบายภาครัฐ	-	-
๓)	โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก (การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครอง)	๔	๑. สคร. ได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังจำนวน ๒๔ แห่งตามที่ สคร. เสนอ ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ สคร. เสนอ และประกาศการจำหน่ายในรอบที่ ๑ ๓. สคร. ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ๔. สคร. ดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ในรอบที่ ๑	-	-
๔)	โครงการปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ	๕	๑. สคร. ได้นำเสนอร่างหนังสือและร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นต่อกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
๑)	เตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน (ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.)	๓	๑. ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนจากกรณีของต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง รายละเอียดแนวทางการจัดทำปรับปรุง และติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนเพื่อพิจารณา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓. อยู่ระหว่างจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนใน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	การจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนต้องอาศัยความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งมีจำนวนหน่วยงานค่อนข้างมาก จึงอาจเกิดความล่าช้าในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จะเร่งดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒)	จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.	๓	อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พิจารณาให้ความเห็นชอบ	มีความล่าช้าเนื่องจาก การจัดทำจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีรายละเอียดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ					
๑)	พัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓	สคร. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินในโครงการโรงเรียน สคร. และในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
๒)	แผนสร้างความผูกพันในองค์กร	๓	ผอ. สคร. ได้เห็นชอบแผนสร้างความผูกพันองค์กร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันองค์กรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีการชะลอการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันองค์กร ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดสรรอัตรากำลังภายในส่วนราชการ เนื่องจากร่าง พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหาก พรบ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จะส่งผลให้ สคร. ต้องมีการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ ให้สอดคล้องกับการกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทารือและดำเนินการร่วมกับ สกม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างและอัตรากำลังเพื่อรองรับการดำเนินการตามร่าง พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...
๓)	โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร.	๔	๑. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร่วม ส.ค.ร. สำหรับการประเมินรอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๒ และเสนอให้ ผอ.สคร. เห็นชอบ ๒. สคร. ได้ ส่งผลการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร่วม ส.ค.ร. สำหรับการประเมินรอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ทราบและดำเนินการ ๓.ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร่วมดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดร่วม ส.ค.ร. สำหรับการประเมินรอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. สคร. มีการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วม ส.ค.ร. สำหรับการประเมินรอบครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม Happy Workplace	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
			<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการดำเนินการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดดังนี้</p> <p><u>กลุ่มที่ ๑ กิจกรรม ลดและคัด แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน</u></p> <p>ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม SEPO Long Dee! Happy Green Workplace เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้รับบริจาคปฏิทิน เพื่อนำไปบริจาคที่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และดำเนินการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม โดยการเก็บสถิติปริมาณขยะเป็นรายเดือน และมีการกระตุ้นในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายทุกวันพุธ และเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ และเปิดคลิปวิดีโอก่อนการประชุมภายในของ สคร.</p> <p><u>กลุ่มที่ ๒ กิจกรรม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน</u></p> <p>จะมีการดำเนินกิจกรรมบุคลากรของ สคร. ร่วมกันอ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตา โดยเริ่มกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๒</p> <p><u>กลุ่มที่ ๓ กิจกรรม จัดกิจกรรม มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม</u></p> <p>มีการจัดกิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ เช่น กิจกรรมรับบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าที่เหลือใช้ นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปใส่ยาให้ผู้ป่วย เป็นต้น</p>		
๔)	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๖๒ และจัดทำแผนปี ๖๓	๓	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ. สคร.	-	-

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ค่าคะแนน	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
๑)	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด้วยระบบดิจิทัล	๔	สคร. ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งานในระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. และได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ แผนการจัดฝึกอบรมโครงการ และสรุปรายงานความต้องการในการใช้ระบบงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	-	-
๒)	โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	๓	สคร. ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ให้สูงขึ้นจึงได้มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (TOR) ในโครงการใหม่ และ สคร. ได้นำเสนอ TOR ต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา ทั้งนี้ ได้มีการยื่นขอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว	-	-
๓)	โครงการสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน	๒	สคร. ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของ สคร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความเข้าใจฯ และเมื่อครบกำหนดวันยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๖๒ ปรากฏว่ามีบริษัทที่ปรึกษาสนใจยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างความเข้าใจ จำนวน ๔ ราย	-	-